



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โทร. ๐ ๓๕๖๑๑ ๒๒๒ ต่อ ๑๐๕

ที่ อท ๐๐๓๒.๐๐๘/๑๘

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

### เรื่องเดิม

ตามที่งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้บุคลากรในหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ซื่อสัตย์สุจริตยึดถือประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน โดยให้หน่วยงานมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คือ ๑. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการทำมางาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตลอดถึงมิให้ราชการนำเวลาราชการไปปฏิบัติงานนอกองค์กรในเวลาราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้ผลเป็นอย่างดี ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

### ข้อเท็จจริง

ในการนี้แม้จะไม่มีกรรายงานการกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่กำหนดไว้ตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในปี ๒๕๖๐ แต่เพื่อความโปร่งใสและผลักต้นมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและป็นรูปธรรม งานตรวจสอบและควบคุมภายในจึงได้นำผลการดำเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในปี ๒๕๖๒ มาวิเคราะห์และทบทวนเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนและนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญในเชิงประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เด่นมากำหนดเป็นแผนป้องกันการเกิดประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

### ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดจึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑) รื้อทราบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒

๒) อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรุ่งทิวา คล้ายวงษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางอมรา ชุมแพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

(นายทวีโชค โรจนอาริมกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ภคซาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง